



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๙๕

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณูช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ อุบลราชธานี เมืองศูนย์กลางการปกครอง

วัด วัด อารามวังหลวง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวสารกรุงเทพมหานครได้ที่ [www.pr.bangkok.com](http://www.pr.bangkok.com), [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th), [twitter/pr\\_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok), [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

## ฉบับที่ 22/2564 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

### ข่าวผู้บริหาร

- ☞ สั่งปิดโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามสังกัดกทม. ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
- ☞ กทม. เชิญชวนส่งผลงานประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ ชิงเงินรางวัลกว่า 2 แสน
- ☞ เล็งปรับปรุงศูนย์สร้างสุขทุกวัยทุ่่งครุ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เน้นความปลอดภัยและใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ☞ กทม. รับมอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคฯ และชุด PAPER รับมือโควิด-19

### ข่าวสำนัก

- ☞ กทม.แจงขอมแบบการะขาดทุน ชันอัตราค่าโดยสารสายสีเขียว 104 บาท เหมาะสมแล้ว

### ข่าวสำนักงานเขต

- ☞ หนองแขมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองคำหรีม
- ☞ ภาษีเจริญจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้สูงวัยในชุมชน
- ☞ ลาดกระบังจัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่@ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว
- ☞ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ☞ ประเวศและภาษีเจริญณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ☞ หลายเขตณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ☞ วังทองหลางตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน
- ☞ ภาษีเจริญจัดกิจกรรมชุมชนปลอดภัย ลดปริมาณขยะใหม่ตั้งแต่ต้นทาง

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชน ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปยังพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

**ข่าวผู้บริหาร****สั่งปิดโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามสังกัดกทม. ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19**

(2 ก.พ. 64) พต.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 16/2564 โดย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.กทม. เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร แถลงผลการประชุมว่า สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้ค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง ( ACTIVE CASE FINDING / Sentinel Surveillance ) ของโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ มีพนักงานทั้งหมด 887 คน เป็นคนไทย 300 คน และเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า 587 คน เบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อรวม 27 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 130 ราย นอกจากนี้โรงงานดังกล่าวยังมีโรงงานในเครืออีก 1 แห่ง ซึ่งมีพนักงานทั้งสิ้น 1300 คน โดยสำนักอนามัยได้จัดเก็บตัวอย่างน้ำลายพนักงานโรงงานในเครือเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดแล้ว จำนวน 800 คน อยู่ระหว่างรอผลส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 และจะเร่งเก็บตัวอย่างน้ำลายพนักงานอีก 500 คน ให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ (3 ก.พ. 64) อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริเวณใกล้เคียงโรงงานเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงได้สั่งปิดโรงเรียนดังกล่าวชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64 ส่วนโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ได้ประสานไปยังผู้บริหารโรงเรียนเพื่อขอให้พิจารณาปิดการใช้สถานที่ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางบอน เขตหนองแขม และเขตภาษีเจริญ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64 เพื่อให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ด้วย ทั้งนี้ ศบค.กทม.ขอให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ราชการกำหนด ได้แก่ การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรืออยู่ในสถานที่สาธารณะ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ และการใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” (D M H T T) เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป

----- (ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

**กทม. เชิญชวนส่งผลงานประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ ชิงเงินรางวัลกว่า 2 แสน**

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานครขยายระยะเวลาดำเนินการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. ออกไปนั้น จากข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 64 มีผู้สนใจไหลดรายละเอียดการประกวดกว่า 2,844 ครั้ง และมีผู้ส่งผลงานส่งเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น 311 ผลงาน แบ่งออกเป็น ขนาด 2 ตัน จำนวน 114 ผลงาน และขนาด 5 ตัน จำนวน 197 ผลงาน

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา และประชาชนที่มีความสนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม.ได้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 กำหนดตัดสินผลงาน วันที่ 1-20 พ.ค. 64 และจะคัดเลือกผลงานของผู้เข้าประกวดลง Facebook : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมโหวต เพื่อชิงรางวัล Popular Vote ระหว่างวันที่ 21 -31 พ.ค. 64 จากนั้นจะประกาศผลการประกวด วันที่ 1 มิ.ย. 64 เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากกรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ <https://bit.ly/3kzwZt2>

----- (ชลลดา...สปส. รายงาน)

**เล็งปรับปรุงศูนย์สร้างสุขทุกวัยทุงคร ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เน้นความปลอดภัยและใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ**

(2 ก.พ. 64) เวลา 13.30 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจศูนย์สร้างสุขทุกวัยทุงคร ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุงคร) โดยมี นายสมบูรณ์ หอมมาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดำเนินโครงการปรับปรุงศูนย์สร้างสุขทุกวัย และศูนย์กีฬาที่อยู่ในการกำกับดูแล ซึ่งปัจจุบันสภาพอาคารบางแห่งชำรุดทรุดโทรม อุปกรณ์บางอย่างไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ประสิทธิภาพ อีกทั้งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ โดยมีแผนงานการปรับปรุงเร่งด่วน และแผนงานการปรับปรุงระยะยาวสำหรับศูนย์สร้างสุขทุกวัยทุกครุ เขตทุกครุ ปัจจุบันสภาพห้องภายในอาคารชำรุดและอุปกรณ์เสื่อมสภาพ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงใหม่ อาทิ ห้องฟิตเนส ห้องนาฏศิลป์ ห้องศิลปะ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล และห้องเอนกประสงค์ รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่ว่างบริเวณด้านหน้าและด้านข้างของอาคารศูนย์สร้างสุขฯ ดังกล่าว โดยปรับปรุงเป็นลานกิจกรรม หรือสนามฟุตบอลขนาดเล็ก ส่วนศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนและนักกีฬาเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ จึงกำหนดแผนงานการปรับปรุงเร่งด่วน ได้แก่ ปรับปรุงหลังคาโรงยิม 1- 4 ที่รั่วซึม หลังคาห้องได้อิมจันทร์สนามฟุตบอล ห้องออกกำลังกายฟิตเนส เพดานทางเชื่อมระหว่างโรงยิม ปรับปรุงห้องรับรองแขก VIP และห้องพักนักกีฬา ม้านั่งสำรองสำหรับนักกีฬา ส่วนแผนงานการปรับปรุงระยะยาว ได้แก่ ปรับปรุงซ่อมแซมสกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามฟุตบอล รื้อถอนถังเก็บน้ำประปาเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน ปรับปรุงพื้นโรงยิม 2 จัดหาต้นไม้ปลูกทดแทนต้นบางส่วนที่ตายไป เปลี่ยนพื้นยางสนามแบดมินตัน ติดกันสาดทางเดินระหว่างโรงยิม

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดเสียหาย เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในส่วนที่ดำเนินการปรับปรุง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

### กทม. รับมอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคฯ และชุด PAPR รับมือโควิด-19

(2 ก.พ. 64) เวลา 15.00 น. นางคิลปลวย ระวีแสงสุรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร รับมอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) จำนวน 100 ชุด จาก ดร.วิภากรัตน์ ดีอ่อง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นางสาวรุ่งรัตน์ ศิริรัตน พานิชย์ ผู้บริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ นพ.เข้มชาติ หวังทวีทรัพย์ หัวหน้าโครงการ PAPR จากนั้น รับมอบนวัตกรรมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 จาก ดร.ชญานัน จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 โดยมี ศ.พ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นางวันเพ็ญ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสุวัฒน์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีรับมอบ ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานการแพทย์

สำหรับนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง หรือนวัตกรรมชุด PAPR นั้น เป็นผลงานจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. โดยเป็นนวัตกรรมชุดพัฒนาและหน้ากากครอบศีรษะซึ่งหน้ากากครอบศีรษะจะทำงานร่วมกับพัดลมขนาดเล็กที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ดูดลมผ่านไส้กรองอากาศคุณภาพสูงหรือเฮป้า (HEPA Filter) เพื่อกรองอนุภาคและไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขนาด 0.3 ไมครอน ซึ่งนวัตกรรมชุด PAPR นี้ ยังผ่านการทดสอบการรั่วซึมจากบริษัท Q&E International และได้รับใบรับรองความปลอดภัย 100% จากบริษัทดังกล่าว โดยมีต้นทุนราคาชุดละ 9,000 บาท มีอายุการใช้งาน 180 วัน โดยกรุงเทพมหานครจะส่งมอบชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) และนวัตกรรมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้กับสำนักงานการแพทย์ ส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อไป

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่ ขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบนวัตกรรมดังกล่าวให้กับทางกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือทุกคนในการช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่แออัดหรือที่มีการชุมนุมคนจำนวนมาก หากมีความจำเป็นให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19

----- (พัทธนันท์/ชลลดา...สปส. รายงาน)

## ข่าวสำนัก

**กทม.แจงยอมแบกภาระขาดทุน ยันอัตราค่าโดยสารสายสีเขียว 104 บาท เหมาะสมแล้ว**

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผยว่า การเปิดให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ที่ทยอยเปิดให้บริการเดินรถมาตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 61 และเปิดให้บริการเดินรถเต็มทั้งระบบเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 63 โดยในช่วงทดลองให้บริการขณะที่ยังไม่ได้เดินรถเต็มรูปแบบไม่ได้เรียกเก็บค่าโดยสารจากผู้ใช้บริการเป็นเวลาเกือบ 3 ปี อันเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดให้บริการเดินรถเต็มทั้งระบบแล้ว ประกอบกับกรุงเทพมหานครมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย จึงจำเป็นต้องเริ่มเรียกเก็บค่าโดยสารจากผู้ใช้บริการในส่วนต่อขยายสายสีเขียว ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 64 เป็นต้นไป โดยผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลัก ช่วงหมอชิต-อ่อนนุช ยังคงเสียค่าโดยสารในอัตราเดิมและไม่มีการเรียกเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนกันระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลัก (หมอชิต-อ่อนนุช และสะพานตากสิน-สนามกีฬาแห่งชาติ) กับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย (ช่วงสะพานตากสิน-บางหว้า อ่อนนุช-แบริ่ง ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) โดยประชาชนจะจ่ายค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวต่อรอบ

ทั้งนี้จากการคำนวณอัตราค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวสูงสุดตลอดสายจะรวมเป็นเงิน 158 บาท แต่เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 กรุงเทพมหานครจึงปรับลดอัตราค่าโดยสารสูงสุดตลอดสายลงมาอยู่ที่ 104 บาท ซึ่งจะส่งผลให้กรุงเทพมหานครจะมีผลขาดทุนจากการดำเนินการส่วนต่อขยายประมาณปีละ 3,000-4,000 ล้านบาท โดยเมื่อนับรวมตั้งแต่ปี 64 - 72 จะมีผลขาดทุนรวมประมาณ 30,000-40,000 ล้านบาท

ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน จากการปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยได้ศึกษาแนวทางการดำเนินการต่างๆ ซึ่งเห็นว่า แนวทางการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) เป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถกำหนดอัตราค่าโดยสารที่ไม่เป็นภาระต่อประชาชนมากเกินไปและจะทำให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพต่อไป

----- (ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

**หนองแขมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองคำหรีม**

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่เขต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองคำหรีม ดำเนินการพัฒนารักษาสภาพคลอง ทำความสะอาดกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ วันที่ 8 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณคลองคำหรีม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายโยธา โทร. 0 2441 1411 (สุณิศา...เขตหนองแขม รายงาน)

**ภาษีเจริญจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้สูงอายุในชุมชน**

นายณัฐพงษ์ มีโชคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้สูงอายุในชุมชน ในวันที่ 9 ก.พ. 64 ณ วัดนิมมานรดี เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้สูงอายุ ในฐานะที่เป็นปุชนิยมบุคคล ผู้มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เขตฯ ร่วมกับวัดนิมมานรดี นำข่าวสารและเงินค่าพาหนะ เดินทางมอบแก่ผู้สูงอายุในเขตภาษีเจริญ ทุกวันที่ 9 ของเดือน โดยมีหลวงพ่อดวงพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชน โทร. 0 2413 1697, 0 2413 0565 ต่อ 6636-6637 (ปชส...เขตภาษีเจริญ รายงาน)

**ลาดกระบังจัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่@ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว**

นายธนสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ ในวันที่ 7 ก.พ. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว แขวงสองต้นนุ่น ถ.ราษฎร์พัฒนา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือน ของตนเอง แยกขยะพลาสติก รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและลดภาวะโลกร้อน จึงขอเชิญชวนประชาชน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ได้รวบรวมขยะรีไซเคิล มาร่วมแลกไข่ในกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2326 9013 (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

**หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย**

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้าง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และ เครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้ บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

**เขตสัมพันธวงศ์** วันที่ 6 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนริมคลองโอง่างและชุมชนสะพานหัน แขวงจักรวรรดิ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2234 5905 หรือ 0 2233 1224-8 ต่อ 7171-7172

**เขตภาษีเจริญ** วันที่ 7 ก.พ. 64 เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณชุมชนพูนน้ำเพ็ญ ช.บางแวก 116 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6624-6625

**เขตประเวศ** วันที่ 7 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ราชพฤกษ์ - สุขุมวิท 103 แขวงดอกไม้ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

**เขตลาดพร้าว** วันที่ 7 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนหมู่บ้านนิยมกล้าสามัคคี สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2539 8246 (ปชส...เขต รายงาน)

**ประเวศและภาษีเจริญรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก**

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่อยู่อาศัยและพื้นที่เสี่ยง ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

**เขตประเวศ** วันที่ 4 ก.พ.64 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกระทุ่มเสือปลา วัดทุ่งลานนา และมีสภียศฉันทาริชชุมชนะห์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

**เขตภาษีเจริญ** วันที่ 5 ก.พ. 64 ณ ชุมชนหลังวัดคูหาสวรรค์ และวันที่ 9 ก.พ. 64 ชุมชนซอยเพชรเกษม 21 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-6619 (ปชส...เขต รายงาน)

**หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด**

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

**เขตสัมพันธวงศ์** เวลา 16.00-20.00 น. วันที่ 5 ก.พ. 64 ณ ตลาดเก่า และวันที่ 19 ก.พ. 64 ตลาดกรมภูธร

**เขตยานนาวา** เวลา 10.00-11.00 น. วันที่ 4 ก.พ. 64 บริเวณหน้าโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาลัยคอม.พระรามที่ 3 วันที่ 5 ก.พ. 64 หน้าบริษัท SKF จำกัด ถ.พระรามที่ 3 (ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา) และวันที่ 6 ก.พ. 64 หน้าศูนย์การค้า ดิอัฟ คอมมูนิตี้มอลล์ พระราม 3 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์

**เขตหนองแขม** เดือน ก.พ. 64 ทุกวัน เวลา 00.00-08.00 น. บริเวณ ถ.มาเจริญ ถ.เพชรเกษม ตั้งแต่ ซ.เพชรเกษม 69 ถึงสุดเขตหนองแขม(ขาเข้า-ขาออก) ถ.พุทธมณฑล สาย 3 และ ถ.ทวีวัฒนา สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

**เขตยานนาวา** วันที่ 5 ก.พ. 64 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ถ.รัชดาภิเษก วันที่ 6 ก.พ. 64 เวลา 08.30-12.00 น. และ เวลา 13.30-15.00 น. ถ.นราธิวาสฯ และวันที่ 7 ก.พ. 64 เวลา 08.30-12.00 น. ถ.วงแหวนอุตสาหกรรม เวลา 13.30-16.00 น. เสิงสะพานข้ามแยกพื้นที่ ถ.พระรามที่ 3

**เขตลาดกระบัง** เวลา 09.00-18.00 น. วันที่ 6 ก.พ. 64 สะพานข้ามคลองลำซวดเตย ถ.คลองกรุง และ ซ.ร่มเกล้า 50 ถ.ร่มเกล้า และวันที่ 7 ก.พ. 64 ซ.หลวงแพ่ง 5 ถ.หลวงแพ่ง และสะพานข้ามคลองทับยาว ถ.หลวงแพ่ง

**เขตประเวศ** วันที่ 4 ก.พ. 64 ณ มัสยิดอัลฮาลาวิ (สุเหร่าบ้านม้า) ถ.อ่อนนุช สะพานลอยโรงเรียนงามานะ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.30 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.พรีเมียร์ 1 แยก 14-16 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านอาหารเกี่ยวพระรามเก่า ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.15 แยก 8 ถนนคูขนานกาญจนากิเษก ตั้งแต่หน้าอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ถึงหน้าปาก ซ.กาญจนากิเษก 28 และถนนคูขนานมอเตอร์เวย์ บริเวณตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

**เขตหนองแขม** วันที่ 8 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ถ.เพชรเกษม หน้าศูนย์การค้านครเพชรเกษม หน้าตลาดสมพรชัย หน้าปาก ซ.เพชรเกษม 79 หน้าวัดอุดมรังสี ถ.เสียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซ.เสียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ 7 ถึงสุดเขตหนองแขม และสี่แยกเขตหนองแขม ถ.พุทธมณฑล สาย 3 บีบีเอส ถ.พุทธ สาย 3 ขาเข้าถึงห้างบิ๊กซีเพชรเกษม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

----- (ปชส...เขต รายงาน)

**วังทองกลางตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน**

นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองกลาง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกเดือนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ถนน ตรอก ซอย และชุมชนในพื้นที่ โดยในวันที่ 4 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณ ซ.รามคำแหง 39 จากคลองแสนแสบ ถึง ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม โดยตรวจความเรียบร้อยของผิวการจราจร ทางเท้า การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ต้นไม้สาธารณะ ผ่าท่อระบายน้ำ ปัญหาขยะและซากกรร เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2530 1740 ต่อ 6955

----- (ปชส...เขตวังทองกลาง รายงาน)

**ภาษีเจริญจัดกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ ลดปริมาณขยะใหม่ตั้งแต่ต้นทาง**

นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ ในวันที่ 6 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณชุมชนพูนบำเพ็ญ ซ.บางแวก 116 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการลดขยะจากต้นทางด้วยหลัก 3R คือ Reduce ลดการใช้ Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำ และ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะใหม่ที่เกิดขึ้นในทุกๆ วัน เขตฯ จึงขอเชิญชวนชาวชุมชนพูนบำเพ็ญ และผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอย ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6624-6625

----- (ปชส...เขตภาษีเจริญ รายงาน)